



## เลขาฯ กสทช.ยังค้างเต็ง

6 ป็นตำแหน่งที่ยังค้างเต็งอยู่ สำหรับเก้าอี้เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คนใหม่ ทั้งที่กระบวนการเปิดรับสมัครมีมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเกือบจะ 1 ปีแล้ว

โดยขณะนั้นมีการออกประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 9 คน และมีผู้มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์อย่างเท่าเทียมกันจำนวน 8 ราย ในเดือนกรกฎาคม 2566 โดยในวันดังกล่าวทั้งประธาน กสทช.และกรรมการ กสทช.ทุกคนมารับฟังและสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเอง

หลังจากดำเนินการคัดเลือกเสร็จ ปรากฏว่านายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเลขาธิการ กสทช.คนใหม่ จึงมีการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ กสทช.ตามขั้นตอน

โดยนายไตรรัตน์ถือเป็นลูกหม้อ กสทช.ขนานแท้ เชี่ยวชาญในกิจการสื่อสารโทรคมนาคม มีแรงสนับสนุนจากพนักงานในองค์กร และทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการ กสทช.มานาน

กระทั่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 มีการประชุมคณะกรรมการ กสทช. เพื่อแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช.



ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

คนใหม่ โดยกรรมการเข้าประชุม ครบทั้ง 7 คน แต่ปรากฏว่ามีกรรมการ 4 คนใช้เสียงข้างมากในที่ประชุม ให้ชะลอการเห็นชอบรายชื่อเลขาธิการ กสทช.คนใหม่ออกไปก่อน โดยอ้างว่าไม่เห็นด้วยกับกระบวนการสรรหาที่ประธาน กสทช. ได้ใช้สิทธิ์เสนอชื่อนายไตรรัตน์เพียงคนเดียว

และในขณะเดียวกัน ช่วงนั้นปรากฏข่าวลือว่ามีกรรมการ กสทช.บางคน ไปขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่เปลี่ยนตัวเลขาธิการ กสทช. จากนายไตรรัตน์เป็นคนอื่น ซึ่งมีชื่อของ พันเอก นที ศุกลรัตน์ อดีตกรรมการ กสทช. ที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าจะมาสมัครเป็นเลขาธิการ กสทช. แต่สุดท้ายไม่ได้มาสมัครด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีกรรมการ กสทช.บางคนไปให้สัมภาษณ์ในลักษณะให้สัมภาษณ์คัดเลือกที่ผ่านมา แล้วเริ่มต้นกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมด ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากคนนอกและคนในว่า กสทช.เหมือนแดนสนธยาที่เล่นการเมืองกันแรง มีข่าวครวความขัดแย้งในลักษณะนี้มาตลอด

บ้างก็ลือว่า เรื่องนี้อาจมีเกมเตะตัดขาจากกรรมการ กสทช.บางคน ที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับนายไตรรัตน์ กรณีสนับสนุนค่าใช้จ่ายถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 จนฟ้องร้องกัน และกับกลุ่มทุนที่เสียประโยชน์ ทำให้ไม่ได้ตัวเลขาธิการ กสทช. คนใหม่เสียที

สำหรับนายไตรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว และเมื่อต้นเดือนมกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งจะมีมติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.).